



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 มอบให้ผู้มีอำนาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน 2 เดือน นับตั้งแต  
วันประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรง  
ตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง  
หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5  
ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและ  
ผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 255๘

(นายชลิต คำรงค์ศักดิ์)  
อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แบบทำายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
1	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดราชบุรี น.ส.ชรีตา อโนมาศ	นิติกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 1678)	1. การขออนุญาตสร้างโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์ รายของนางสันทนา แก้วพิจิตร (ปี พ.ศ. 2550)  2. การขออนุญาตที่ดินโดยขอแบ่ง กรรมสิทธิ์รวมมาในคราวเดียวกันของ เจ้าของที่ดิน ราย นายมานพ เสนาธรรม กับพวก (ปี พ.ศ. 2553)	1. นายวิศณุ ศรีทิพย์  1. นายวิศณุ ศรีทิพย์	- ร่วมพิจารณาเอกสารประกอบการขอ อนุญาตสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตรวจสอบพื้นที่ ให้ความเห็นและนำเสนอ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี  - นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อทราบ ลงนามในหนังสือแจ้งขออนุญาต ที่ดินใหม่ ให้คำปรึกษาและร่วมตอบข้อปัญหา ในการออกโฉนดที่ดินใหม่ พิจารณามังแปลง ที่ได้ดำเนินการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม และ ตรวจสอบความถูกต้องของการออกโฉนด ที่ดินใหม่โดยขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ในคราวเดียวกัน	
			ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น			
			- การบูรณาการการจัดรูปที่ดินกับองค์การบริหารส่วนตำบล			

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.